



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาจ้างผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์ละครสารคดีโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์ละครสารคดีโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้-

๑. เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ครั้งนี้ และเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในด้านการผลิตภาพยนตร์ละครสารคดีหรือดำเนินรายการโทรทัศน์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒. เป็นเจ้าของหรือผู้แทน ผู้ได้รับสิทธิ หรือผู้ได้รับการมอบอำนาจโดยชอบจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้มีสิทธิในการนำภาพยนตร์ละครสารคดีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามที่เสนอในข้อ ๔.๓ ของขอบเขตของงานฯ โดยมีเอกสารแสดงสิทธิหลักฐาน หรือการอนุญาตจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ผู้แทน ผู้ได้รับสิทธิ หรือผู้ได้รับการมอบอำนาจโดยชอบจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในการนำภาพยนตร์ละครสารคดีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามที่เสนอในข้อ ๔.๓ ของขอบเขตของงานฯ อยู่ในวันที่เสนอราคามาแสดงด้วย

๓. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างครั้งนี้ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงานหรือของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานของสำนักงานหรือของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับทางราชการ

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


๖. หากมีผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือดำเนินรายการโทรทัศน์และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในลักษณะเดียวกันหรือทำนองเดียวกันกับงานจ้างตามโครงการนี้ให้นำหลักฐานมาแสดงพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกด้วย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๒๑.- บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ด บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วได้ที่ส่วนทรัพย์สินและการพัสดุ ๒ สำนักบริหารทั่วไป อาคารจตุรยศพนธ์ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๖๑๐๑๕๑ ต่อ ๘๒๒ และ ๘๒๓ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรม ในนามนิติบุคคลนั้น เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ในเวลาราชการ ณ ส่วนทรัพย์สินและการพัสดุ ๒ สำนักบริหารทั่วไป อาคารจตุรยศพนธ์ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส่วนทรัพย์สินและการพัสดุ ๒ สำนักบริหารทั่วไป อาคารจตุรยศพนธ์ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑



(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ